

ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 5

นำเสนอเมื่อ : 23 พ.ย. 2566

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๕ รอบประเมินเอกสาร ความแข็งแรง นั้น

บัดนี้ กระบวนการคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว มีโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๕ จำนวน ๑๖ โรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้ท่านแจ้งผลการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๕ ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/๑๒๗๖๐



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนวิถิพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/ ๑๒๑๙๓
ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑ ชุด
เรื่อง ผลการคัดเลือกโรงเรียนวิถิพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศผลการคัดเลือก
โรงเรียนวิถิพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๕ รอบประเมินเอกสาร ความแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ กระบวนการคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว มีโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโรงเรียนวิถิพุทธ
พระราชทาน รุ่นที่ ๕ จำนวน ๑๖ โรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้ท่านแจ้งผล
การคัดเลือกโรงเรียนวิถิพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๕ ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตั้งสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี

(ธนู วงษ์จินดา)

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รักษาการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๗๙



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง ผลการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๕

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๕ เพื่อเป็นต้นแบบในการจัดการศึกษาตามแนวพุทธ นั้น

บัดนี้ กระบวนการคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๕ ดังนี้

ที่	โรงเรียน	สังกัด
๑	บ้านหนองบอน (นายนานท่อนุสรณ์)	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
๒	วัดอมรินทราราม	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
๓	อนุบาลวัดนางนอง	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
๔	อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
๕	อนุบาลท่าแซะ	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑
๖	ไทรงาม	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เขต ๑
๗	บ้านโนนอุดมมงคลอุปถัมภ์	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗
๘	วัดหนองคุ้ม	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑
๙	บ้านท่าเรือ	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
๑๐	แจ้คอนวิทยา	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓
๑๑	อนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์”	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
๑๒	วัดบ้านสระ	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓
๑๓	วัดด่านช้าง	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓
๑๔	ดัดดรุณี	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
๑๕	รัฐราษฎร์อุปถัมภ์	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี
๑๖	ชุมพลโพธิพิสัย	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ว่าที่ร้อยตรี


(ธนุ วงษ์จินดา)

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รักษาการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน